

เสวนา'พระกรุณาคุณ'แท้ สารคามสยบกกลุ่มทำปลอม



“**นา**คุณ” เป็นอำเภอใน จ.มหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 64 กิโลเมตร อดีตเคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีประวัติอันยาวนาน

สถานที่ตั้งของ อ.นาคุณ ในปัจจุบัน คือ “นครจัมปาศรี” ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยทวารวดี เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ในเขตพื้นที่ อ.นาคุณ มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย อาทิ พระกรุณาคุณ ฯลฯ



พระกรุณาคุณพบในปี.ศ.2522 เป็น กรุพระที่ขุดพบพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ “พระกรุพระธาตุนาคุณ” ลักษณะของพระพิมพ์ที่ขุดพบเป็นฝีมือช่างประจำราชสำนัก พุทธศิลป์สมัยทวารวดี เนื้อพระจะมีความแข็งแรงแบบงอกเนื้อพระกลายเป็นหินสีเนื้อ พระพิมพ์มี 5 สี คือ สีน้ำตาลแก่หรือ สีหิน สีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองมันปู สีชมพู สีแดงทราย และสีเขียวนวล

คาดว่าพระกรุพระธาตุนาคุณมีมากกว่า 50 พิมพ์ จากการวิเคราะห์ส่วนผสมหลักของเนื้อพระกรุพระธาตุนาคุณ ได้แก่ ศิลาแลง ดินเหนียว แกลบข้าว ทรายกรวด บางชิ้นอาจมีเมล็ดข้าวผสมอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวงการพระเครื่องมีการเข้าซื้อพระกรุพระธาตุนาคุณ และคิดทำเนียบงานประกวดพระเครื่องโดยตลอด จึงเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมวัตถุมงคลโดยเฉพาะบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และนักธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม พระกรุพระธาตุนาคุณมีการทำเลียนแบบออกมาให้เข้า ส่วนใหญ่จะปี้ใหม่ หรือแกะแล้วแต่งคราบกรุล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ มีเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจให้ชาวมหาสารคาม และชาวอำเภอนาคุณ เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกลุ่มทำ

พระนาคุณปลอมจากส่วนกลางไปออกทีวี
ช่องหนึ่ง อ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญพระกรุณาคุณ
พร้อมกับโชว์พระปลอม อ้างเป็นพระแท้
นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่พระออกจำหน่าย
มีภาพพระนาคุณปลอม ทั้งเต็มส่วนใหญ่จะเป็น



พระเนื้อแร่ผสม และบางพิมพ์ไม่เคยมีใน
สารบบพระกรุพระธาตุนาคุณ อาทิ พิมพ์สมเด็จพระ
พิมพ์จุฑามาศ เป็นต้น

ทำให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาพระกรุพระธาตุนา
คุณไม่พอใจ ด้วยเป็นการบิดเบือนพุทธ
ศิลป์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สร้างความ
เข้าใจผิดให้กับนักสะสมพระกรุพระธาตุนา
คุณทั่วประเทศ

นายธนา ปักกลโล ส.จ.มหาสารคาม กล่าวว่า
“เมื่อเร็วๆ นี้ชาวอำเภอ นาคุณ ชมรมพระเครื่อง
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มอนุรักษ์พระกรุ
พระธาตุนาคุณ รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามเข้าร้องทางจังหวัด เพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหานี้ ทางจังหวัดก็ได้รับเรื่อง
ไว้พิจารณาไว้แล้ว ถึงแม้ในแง่กฎหมาย
อาจทำอะไรคนกลุ่มนี้ยาก แต่เชื่อว่าด้วยความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระกรุพระธาตุนาคุณ ย่อมส่งผล
ในทางลบต่อคนกลุ่มนี้ไม่ช้าก็เร็ว”

ด้าน นายสงคราม วันนา ประธานชมรม
พระเครื่องจังหวัดมหาสารคาม ให้ความเห็นว่า
แนวทางการเคลื่อนไหวของคนในมหาสารคาม
ชมรมจะทำหนังสือแจ้งไปยังศูนย์ข่าวทีวี
ที่นำเสนอข่าวพระกรุพระธาตุนาคุณให้ทราบ
ข้อเท็จจริงและแจ้งไปยังสมาคมพระเครื่อง
พระบูชาแห่งประเทศไทย ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้
เกิดขึ้น และเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน



อีกทั้งจะมีการจัดเวทีเสวนา เชิญนักวิชาการโบราณคดี ปรมาจารย์ท้องถิ่น
ผู้รู้เกี่ยวกับพระกรุพระธาตุนาคุณ มาให้ความรู้ในทุกด้าน

นายสมชาติ มณีโชติ นักโบราณคดี และอาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กล่าวว่า เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในพุทธศิลป์
พระกรุพระธาตุนาคุณ ให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาพระกรุพระธาตุนา
คุณ เร็วๆ นี้ตนจะรวบรวมภาพพระกรุพระธาตุนาคุณที่เก็บไว้ในทาง
วิชาการตีพิมพ์ออกเป็นเล่มที่สมบูรณ์พร้อมประวัติความเป็นมาของ
เมืองโบราณแห่งนี้รอบด้าน ขณะนี้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ด้านนายราชันย์ นิลวรรณภา รอง ผอ.สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า มีการหารือกับหลาย
ภาคส่วนในพื้นที่เบื้องต้นมีการเสวนาย่อยเพื่อหาข้อสรุปในการจัด
เสวนาทางวิชาการเวทีใหญ่ คาดว่าจะดำเนินการได้ประมาณช่วง
กลางเดือนตุลาคม 2558 การออกมาดำเนินการในเรื่องนี้ทำด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานทางวิชาการ เป็นที่พึ่ง
ของชุมชน

จึงต้องนำข้อเท็จจริงทางวิชาการออกมาพูดกันและเพื่อปกป้อง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคูเมืองมหาสารคาม

เชิด ขันดี ณ พล